

สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายนอกและภายใน ออล ซีซั่น



ALL SEASONS ACRYLIC WATERBORNE FOR EXTERIOR AND INTERIOR

[HTTP://WWW.IECPAINT.COM](http://www.iecpaint.com)

คุณลักษณะ	สีน้ำอะครีลิค ออล ซีซั่น ทำจากกาวอะครีลิคแท้ 100% คุณภาพสูง ผสมผงสีคุณภาพสูง ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มาก ทนแดดทนฝนได้เป็นอย่างดี สีไม่ซีดจางง่าย ทนทานต่อสภาวะอากาศของเมืองร้อนได้ดีเยี่ยม ป้องกันและต่อต้านการเกิด เชื้อราบนฟิล์มสีได้ดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว
การใช้งาน	เหมาะสำหรับทาสีตกแต่งพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มี ลักษณะเดียวกันทั้งภายในและภายนอกอาคาร
คุณลักษณะทางกายภาพ	
ประเภทของสี	อะครีลิคแท้ 100%
เจดสี	เลือกได้จากแคตตาล็อก
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
ความถ่วงจำเพาะ	1.40 - 1.44
เนื้อสีโดยปริมาตร	33 - 36%
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	53 - 55%
ระยะเวลาแห้ง	
แห้งผิว	30 นาที
แห้งแข็ง	2 ชั่วโมง
แห้งทาทับได้	2 ชั่วโมง
การคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 40 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว
ความหนาของฟิล์มเปียก	100 - 110 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	30 - 35 ไมครอน
วิธีการใช้งาน	
อุปกรณ์	ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำสะอาด 10-20% โดยปริมาตร สำหรับการทาครั้งแรก อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราโดยเฉลี่ย จากการใช้งานจริง การผสมน้ำให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความชื้นเหลวให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
ระบบการทาสี	
การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น ผง สนิม คราบไขมัน และคราบสกปรก ตลอดจน สิ่งแปลกปลอมอื่น หากพื้นผิวมีรอยแตกกร้าวควรซ่อมแซมให้เรียบร้อย
การทาสีพื้นผิวปูนใหม่	ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ไออีซี ออล ซีซั่น (IEC ALL SEASONS #77) 1 เทียว
การทาสีพื้นผิวปูนเก่า	ทาสีทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิค ไออีซี ออล ซีซั่น สำหรับภายนอกและภายใน 2 เทียว ทาสีรองพื้นปูนทับสีเก่า ไออีซี ออล ซีซั่น สูตรน้ำ #88 (IEC ALL SEASONS #88) 1 เทียว ทาสีทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิค ไออีซี ออล ซีซั่น สำหรับภายนอกและภายใน 2 เทียว
มาตรฐานอ้างอิง	มอก.272-2549
หมายเหตุ	รายละเอียดค่าตัวเลขต่างๆ เหล่านี้เป็นค่าที่ได้โดยการทดลอง และประสบการณ์ที่ผ่านมา ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน บริษัทฯ จึงสามารถรับประกันได้เฉพาะคุณภาพของสีเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะ เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท สี ไอ.อี.ซี.เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

10/14 หมู่4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 โทรศัพท์ 02-4297240-3 โทรสาร 02-4297244